

# TRUVADA PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CHO NGƯỜI ĐỒNG TÍNH

Không chỉ có tác dụng điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS

Không chỉ có tác dụng điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, thuốc Truvada - tổng hợp hai loại thuốc emtricitabine và tenofovir - có hiệu quả cao giảm nguy cơ bị nhiễm virus chết người này.

Thuốc viên Truvada chống virus được trưng bày tại cửa hàng dược phẩm Jack ở San Anselmo, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại New Delhi cho biết đây là kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Gladstone, Mỹ, công bố trên tạp chí y học New England Journal of Medicine.

Từ năm 2007, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu tại sáu nước gồm Brazil, Ecuador, Peru, Nam Phi và Thái Lan đối với gần 2.500 đàn ông và phụ nữ chuyển đổi giới tính - những đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao nhiễm HIV/AIDS. Một nửa số này được kê thuốc Truvada và số còn lại uống giả dược.

Kết quả cho thấy nguy cơ nhiễm HIV/AIDS ở những người đàn ông được uống mỗi ngày một viên Truvada giảm tới 43,8% so với ở những người không dùng thuốc. Hiệu quả phòng bệnh còn cao hơn nhiều nếu dùng thuốc thường xuyên: khả năng nhiễm HIV/AIDS ở những người sử dụng thuốc trong 90% số thời gian thử nghiệm giảm tới gần 73%.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng Truvada không có hiệu quả ngay lập tức và khả năng kháng HIV/AIDS ở những người không dùng thuốc thường xuyên là không cao.

Mặt khác, thí nghiệm mới chỉ được tiến hành ở những người đồng tính nam và người ái nam ái nữ, nên chưa thể xác định khả năng phòng bệnh của thuốc trong trường hợp quan hệ tình dục khác giới bởi cách thức nhiễm virus HIV/AIDS trong trường hợp này khác với trong quan hệ đồng tính.

Ngoài ra, hiện cũng chưa rõ liệu Truvada có ngăn chặn hiệu quả khả năng lây nhiễm đối với các nhóm có nguy cơ cao khác như phụ nữ ở các nước vùng Nam sa mạc Sahara, nơi nam giới không sử dụng bao cao su và thuốc này hay không.

Máy xông mũi họng - Condor2 new

Hãng sản xuất: Flaem Nouva

Giá bán: 1.660.000 VNĐ

Máy đo huyết áp Boso Medistar S

Hãng sản xuất Boso - Đức

Giá bán: 700.000 VNĐ